

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên khảo tổng quát về **Lịch Sử Biên Hoà (1558-1975)** từ phần **1** đến **33** của đồng hương **Nguyễn Văn Đáng**, được khởi đăng trên diễn đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị.

Trân trọng.



LỊCH SỬ BIÊN-HOÀ
(1558-1975)
PHẦN 23

Luật 10/59

Từ cuối năm 1960, Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam là một tập hợp lại từng lớp Việt-Cộng nằm vùng ở lại miền Nam, làm một động lực du kích tay sai của Cộng-Sản Bắc-Việt, có trách nhiệm phá hoại an ninh của miền Nam Việt-Nam.

Không một cơ sở lợi ích nhân đạo nào của chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hoà xây dựng lên để giúp đỡ cho dân ở những làng, xã hẻo lánh xa thành phố mà không bị huỷ diệt bởi bàn tay du kích của Việt-Cộng.

Những nhà hộ sinh, trạm y tế, trường học khai trương hôm trước, hôm sau bị Việt-Cộng đốt phá tan tành. Trong các năm 1958-1960, Việt-Cộng gây kinh hoàng trong dân để không dám hợp tác với chánh quyền, chúng bắt cóc, thủ tiêu các nhân viên y tế, giáo chức, xã trưởng, và trường ấp làm cho dân chúng cảm thấy không bình an sống dưới chánh quyền Việt-Nam Cộng-Hoà.

Từ những năm 1958-1960, Việt-Cộng vũ trang vũ khí tối tân, nhiều nhóm du kích trở nên đến cấp đại đội, thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các chi khu.

Tại quận Nhơn-Trạch, sau khi làm lễ khánh thành nhà bảo sanh vào buổi trưa, tại xã Phú-Hội, để cho ngày trọng đại trong dân chúng kéo dài niềm vui, chiều tối hôm đó có thêm phần chiếu phim ngoài trời tại quận đường cho dân chúng xem. Cuộc trình chiếu đang tiến hành thì đột xuất du kích Việt-Cộng tấn công vào quận đường, nổ súng vào dân có người chết, trong lúc đó ông thiếu tá quận trưởng Nguyễn Văn Trọng và phu nhân cũng đang chủ tọa lễ. Vị cố vấn Hoa-Kỳ của quận đang trốn trong nhà dân,

mặc bộ đồ bà ba đen (cán bộ xây dựng nông thôn), vì da trắng, tóc trắng dễ bị nhận dạng, anh bị đem ra bắn chết tại chỗ cùng với ông bà quận trưởng. Tên: Robert Frank Blau của người cố vấn quá cố này về sau được đặt tên cho khách sạn 57, của ông Dương Văn Hảo xây tại Vườn Mít (Mũi Tàu) Quốc Lộ 15.

Tháng 4 năm 1959, Quốc-Hội Việt-Nam Cộng-Hoà thông qua Dự Luật số 91. Đạo Luật 10/59 được tổng thống Ngô Đình Diệm ký và ban hành ngày 06 tháng 5 năm 1959.

Luật 10/59

Trong những năm 1957 và năm 1958, Việt-Cộng vũ trang tích cực ám sát, thủ tiêu viên chức các cấp của chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hoà. Nhiều nhóm du kích lên đến cấp đại đội, thực hiện nhiều cuộc tấn công vào quân đội Việt-Nam Cộng-Hoà. Tấn công các chi khu, giết lính, giết quận trưởng kể cả gia đình họ.

Miền Nam trong tình trạng chiến tranh, vào tháng 4 năm 1959, Quốc-Hội Việt-Nam Cộng-Hoà, thông qua Dự-Luật số 91.

Đạo luật 10/59 ra đời được tổng thống Ngô Đình Diệm, ban hành ngày 06 tháng 5 năm 1959 về việc tổ chức:

- Tổ chức Toà-Án Quân-Sự Đặc-Biệt để nhận xét và xử tội ác chiến tranh đối với những người trong tổ chức chống lại chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hoà.

- Phiên toà xử không quá 3 ngày, tùy mức độ tội phạm mà kết án. Tội nhẹ bị tù giam khổ sai chung thân. Tội nặng bị kết án tử hình. Không có trường hợp giảm khinh hay kháng cáo.

- Phương tiện thi hành án lệnh là "máy chém".

- Máy chém được di chuyển đi khắp miền Nam để thi hành án lệnh.

(Tiếp theo phần 24)